

## ระบบเดือนการรายงานโครงการ Flagship กรมการข้าว ปี 2558

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

(ตัวแดง : ศูนย์ / จังหวัด / โครงการ ที่ไม่รายงาน )

ศูนย์	จังหวัด	โครงการ	วันที่ส่ง
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว พิษณุโลก	พิษณุโลก	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรอง คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4.โครงการพัฒนาเกษตรกรภาคเหนือ 5.โครงการพัฒนาระบบเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31 ก.ค. 58
	จันทบุรี	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรอง คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว) 3.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการลดข้าวพันธุวิศวกรรม 4. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 5.โครงการพัฒนาเกษตรกรภาคเหนือ 6.โครงการพัฒนาระบบเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 7. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 8.โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	1-ส.ค. 58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ลำปาง	ลำปาง	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรอง คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4.โครงการพัฒนาเกษตรกรภาคเหนือ 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 6.โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	31 ก.ค. 58
	ตาก	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรอง คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว)	31 ก.ค. 58

ศูนย์	จังหวัด ที่รับผิดชอบ	โครงการ	วันที่ส่ง
		3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 6. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เชียงใหม่	ลำพูน	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การตรวจสอบและรับรอง คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre-GAPข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31-ก.ค.-58
	เชียงใหม่	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การตรวจสอบและรับรอง คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre-GAPข้าว) 3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การผลิตข้าวพื้นหวีคุณภาพ สูง 4. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 5. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31-ก.ค.-58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว พะเยา	พะเยา	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การตรวจสอบและรับรอง คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre-GAPข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31-ก.ค.-58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กำแพงเพชร	กำแพงเพชร	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การตรวจสอบและรับรอง คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre-GAPข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31-ก.ค.-58

ศูนย์	จังหวัด	โครงการ	วันที่ส่ง
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว แม่	สุราษฎร์ธานี	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับของ คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว) 3.โครงการพัฒนาเกษตรกรปลอดภัย 4. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 5.โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ดัดแปรพันธุกรรม	31-ก.ค.-58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สุโขทัย	สุโขทัย	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับของ คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว) 3. โครงการจัดตั้งศูนย์การผลิตข้าว 4.โครงการพัฒนาเกษตรกรปลอดภัย 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31-ก.ค.-58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครราชสีมา	นครราชสีมา	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับของ คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว) 3. โครงการจัดตั้งศูนย์การผลิตข้าว 4.โครงการพัฒนาเกษตรกรปลอดภัย 5.โครงการนากากรมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31-ก.ค.-58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ชัยนาท	สุพรรณบุรี	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับของ คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว) 3. โครงการจัดตั้งศูนย์การผลิตข้าว 4.โครงการพัฒนาเกษตรกรปลอดภัย 5.โครงการนากากรมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 7.โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่ดัดแปรพันธุกรรม	31-ก.ค.-58
	สิงห์บุรี	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับของ คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว)	31-ก.ค.-58

ศูนย์	จังหวัด	โครงการ	วันที่ส่ง
		3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปลอดภัย 5. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 7. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับของ คุณภาพข้าวที่ได้มาตรฐาน (GAP) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีเป็นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปลอดภัย 5. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31-ก.ค.-58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ชลบุรี	สระแก้ว	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับของ คุณภาพข้าวที่ได้มาตรฐาน (GAP) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีเป็นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปลอดภัย 5. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 7. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	31-ก.ค.-58
	ชลบุรี	2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีเป็นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว)	31-ก.ค.-58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ฉะเชิงเทรา	นครปฐม	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับของ คุณภาพข้าวที่ได้มาตรฐาน (GAP) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีเป็นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปลอดภัย 5. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31 ก.ค. 58
	ฉะเชิงเทรา	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับของ คุณภาพข้าวที่ได้มาตรฐาน (GAP) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีเป็นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว)	31 ก.ค. 58

ศูนย์	จังหวัด	โครงการ	วันที่ส่ง
	<b>ที่รับผิดชอบ</b>	3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย 5. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน.	
	สมุทรสงคราม	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การตรวจสอบและชี้แจงคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในพื้นที่ฐานสายข้าว (P+ GAPข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย 5.โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน.	1-3.ค.-58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์	นครสวรรค์	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การตรวจสอบและชี้แจงคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในพื้นที่ฐานสายข้าว (P+ GAPข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย 5.โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน.	31-ค.ค.-58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สุรินทร์	สุรินทร์	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การตรวจสอบและชี้แจงคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในพื้นที่ฐานสายข้าว (P+ GAPข้าว) 3.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร 4. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 5.โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย 6.โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 7. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน. 8.โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	31-ค.ค.-58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ขอนแก่น	ขอนแก่น	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การตรวจสอบและชี้แจงคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในพื้นที่ฐานสายข้าว (P+ GAPข้าว)	1-3.ค.-58

ศูนย์	จังหวัด ที่รับผิดชอบ	โครงการ	วันที่ส่ง
		3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย 5. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สกลนคร	นครพนม	1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การตรวจสอบและรับของ คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pro GAPข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย 5. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 7. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	1-9.ค.-58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การตรวจสอบและรับของ คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pro GAPข้าว) 3.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การจัดการดินที่ปลอดภัย 4. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 5.โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย 6.โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 7. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31.ค.ค. 58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การตรวจสอบและรับของ คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pro GAPข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย 5.โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31.ค.ค. 58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว อุดร	อุดรธานี	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การตรวจสอบและรับของ คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pro GAPข้าว)	31.ค.ค. 58

ศูนย์	จังหวัด ที่รับผิดชอบ	โครงการ	วันที่ส่ง
		3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปลอดภัย 5. โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 7. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	
	เลย	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การตรวจสอบและรับของ คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4.โครงการพัฒนาเกษตรกรปลอดภัย 5.โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 7.โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	1-3.ก.-58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การตรวจสอบและรับของ คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4.โครงการพัฒนาเกษตรกรปลอดภัย 5.โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 7.โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	1-3.ก.-58
	อุบลราชธานี	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การตรวจสอบและรับของ คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว) 3. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 4.โครงการพัฒนาเกษตรกรปลอดภัย 5.โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน	31-ก.ก.-58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว พิจิตร	พิจิตร	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบ การตรวจสอบและรับของ คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางการเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว)	1-3.ก.-58

ศูนย์	จังหวัด	โครงการ	วันที่ส่ง
	<b>ที่รับผิดชอบ</b>		
	ลพบุรี	3. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 4. โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	
	ลพบุรี	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรอง คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว) 3. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 4.โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	1-3-ก.-58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรอง คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว)	31-ก.ก.-58
	ชุมพร	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรอง คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว)	31-ก.ก.-58
	พิจิตร	1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรอง คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว) 3.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดข้าวดีเลิศ ด้วย 4. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 5.โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย 6.โครงการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 7. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน 8.โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน	31-ก.ก.-58
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวโคกสงขลา		1.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรอง คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน (GAP) 2.โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยด้วยหลักการปฏิบัติ ทางเกษตรที่ดีขึ้นพื้นฐานสำหรับข้าว (Pre GAPข้าว) 3.โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดข้าวดีเลิศ ด้วย 4. โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว 5.โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย	31-ก.ก.-58



ศูนย์	จังหวัด	โครงการ	วันที่ส่ง
	ที่รับผิดชอบ	6. โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมศูนย์วิจัยชุมชน	